



# Tài liệu

## ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN

Lưu hành nội bộ

Tháng 9  
Năm  
2022

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG TRỊ

### Trong số này

1. Học tập và làm theo lời Bác
2. Một số hoạt động tiêu biểu đã diễn ra
3. Các hoạt động trọng tâm trong 9/2022
4. Theo dòng lịch sử
5. Các mô hình tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2022
6. 10 hoạt động tiêu biểu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2017 - 2022
7. Một số văn bản mới ban hành
8. Thanh niên với pháp luật
9. Định hướng sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2022

Thiết kế nội dung  
Ban Xây dựng Đoàn  
Tỉnh Đoàn Quảng Trị

**Phần 1:**  
**HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC**  
**Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc**  
**Việt Nam xã hội chủ nghĩa**

-----

**Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa**

Về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, V.I. Lê-nin cho rằng: “Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết tự vệ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng căn dặn: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Đây là triết lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển đất nước theo tinh thần “nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì” chính là quy luật của cách mạng Việt Nam. Nội dung của quy luật này gồm học thuyết giải phóng và học thuyết phát triển, trong đó chứa đựng cả hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nhân dân ta giành được chính quyền, trong Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Khi kẻ thù trở lại xâm lược nước ta một lần nữa, Người kêu gọi: “Tất cả quốc dân Việt Nam phải đứng dậy bảo vệ Tổ quốc”.

Hai tháng sau khi đồng bào miền Nam bước vào cuộc kháng chiến, ngày 25-11-1945, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc”. Thực dân Pháp và các thế lực phản động đang âm mưu thôn tính nước ta, “cuộc cách mạng Đông Dương lúc này vẫn là một cuộc cách mạng dân tộc giải phóng... Giai cấp vô sản vẫn phải hăng hái, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng ấy. Khẩu hiệu vẫn là “Dân tộc trên hết”, “Tổ quốc trên hết”, “Kẻ thù chính của ta lúc này là thực dân Pháp xâm lăng, phải tập trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng”.

Chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc” đã thể hiện rõ tư tưởng trong khi đặt nhiệm vụ kháng chiến lên hàng đầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời coi trọng nhiệm vụ xây dựng đất nước về mọi mặt; xây dựng chế độ mới phải đi đôi với bảo vệ chế độ mới; phải vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Kháng chiến để đánh bại thế lực đế quốc xâm lược, kiến quốc để xóa bỏ tàn dư chế độ cũ, phát triển đất nước, củng cố hậu phương vững chắc. Hai nhiệm vụ chiến lược này được kết hợp chặt chẽ trong suốt quá trình chiến tranh cách mạng. Bên cạnh đó, Chỉ thị đề ra những nhiệm vụ cụ thể về nội chính, quân sự, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, chỉ rõ những nội dung về xây dựng Đảng, cải tổ Chính phủ, về kháng chiến ở miền Nam và đoàn kết với nhân dân các nước...

Để đẩy mạnh sự nghiệp kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào tăng gia sản xuất, “thực túc, binh cường”. Người nhấn mạnh: “Vi cứu quốc, các chiến sĩ đấu tranh ở ngoài mặt trận, vì kiến quốc, nhà nông phấn đấu ngoài đồng ruộng. Chiến sĩ ra sức giữ gìn nước non. Nhà nông ra sức giúp đỡ chiến sĩ. Hai bên công việc khác nhau, nhưng thật ra là hợp tác. Cho nên hai bên đều có công với dân tộc, đều là anh hùng”.

Thực hiện chủ trương vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, quân và dân ta đã giải quyết cả ba nhiệm vụ *diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm*; không ngừng củng cố và tăng cường hệ thống chính trị nhằm thúc đẩy cả hai mặt xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó, vùng tự do được bảo vệ, vùng giải phóng ngày càng được mở rộng; từng bước xây dựng và bảo vệ vững chắc chế độ mới trong vùng ta kiểm soát, thực hiện được “thực túc, binh cường” và giải quyết vấn đề vũ khí, trang bị, kỹ thuật cho lực lượng vũ trang. Bên cạnh việc đánh và cướp vũ khí của địch, Chính phủ đã phát động nhân dân tự tạo, sửa chữa vũ khí, đồng thời xây dựng các công binh xưởng sản xuất, sửa chữa, cải tạo vũ khí. Đại hội II của Đảng (2-1951), với khẩu hiệu “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta

chủ trương: Các mặt công tác chính trị, kinh tế, văn hóa đều nhằm mục đích làm cho quân sự thắng lợi, đồng thời đấu tranh quân sự phải kết hợp với đấu tranh chính trị, kinh tế.

Với tư tưởng vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dựng nước và giữ nước trong từng thời điểm lịch sử cụ thể, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tới thắng lợi.

Sau cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thì ở miền Nam, Mỹ - Diệm trắng trợn phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ, đàn áp dã man những người cộng sản và đồng bào yêu nước. Trong báo cáo “Tình hình mới, nhiệm vụ mới” tại Hội nghị Trung ương 6, ngày 17-7-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Hiện nay đế quốc Mỹ là kẻ thù chính của nhân dân thế giới, và nó đang trở thành kẻ thù chính và trực tiếp của nhân dân Đông Dương, cho nên mọi việc của ta đều nhằm chống đế quốc Mỹ” và “chống Mỹ, cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mọi người Việt Nam yêu nước”. Đồng thời, Người chỉ rõ vai trò của miền Bắc trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà: “Nền có vững, nhà mới chắc; gốc có mạnh, cây mới tốt. Miền Bắc là nền tảng, là gốc rễ lực lượng đấu tranh của toàn dân ta, cho nên chúng ta phải làm cho nó thật vững, thật mạnh”.

Khai mạc Đại hội lần thứ III của Đảng (năm 1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam: “Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hoà bình thống nhất nước nhà”. Đại hội xác định những nhiệm vụ của cách mạng ở hai miền Nam - Bắc. Nhiệm vụ của miền Bắc là xây dựng chủ nghĩa xã hội, thuộc chiến lược cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ của miền Nam là tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thuộc chiến lược cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Song cách mạng hai miền đều có mục tiêu chung là hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện hoà bình, thống nhất đất nước. Hai nhiệm vụ chiến lược nói trên có quan hệ mật thiết, thúc đẩy lẫn nhau. Nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc là nhiệm vụ quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam, trong đó có sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước. Cách mạng miền Nam có tác dụng quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam và hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước. Đến đây, tư tưởng Hồ Chí Minh về tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng đã phát triển lên một trình độ mới, trở thành đường lối cách mạng của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng toàn Đảng đã vận dụng và xử lý hài hòa quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện lịch sử cụ thể.

Thực hiện đường lối trên, miền Bắc thể hiện xuất sắc vai trò của mình, đó “vừa là căn cứ địa cách mạng của cả nước, vừa là hậu phương lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, vừa là tiền tuyến trực tiếp chiến đấu ác liệt với máy bay và tàu chiến Mỹ”. Chỉ có lập trường kiên định chống xâm lược, có chế độ chính trị ưu việt, có cách tổ chức sản xuất và tổ chức đời sống xã hội tốt, miền Bắc mới có thể làm tròn nghĩa vụ với tiền tuyến lớn, làm tròn vai trò lịch sử của mình.

Đặc biệt, trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng là việc giải quyết nhuần nhuyễn, sáng tạo quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những điều kiện lịch sử cụ thể. Đó là, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nước ta vừa giành được độc lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ và kẻ thù đã đứng chân ngay trên đất nước ta. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chúng ta có miền Bắc hoàn toàn giải phóng, miền Nam vẫn trong sự thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai. Như vậy, việc giải quyết mối quan hệ giữa kháng chiến và kiến quốc, xây dựng và bảo vệ đất nước có khác nhau.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam chứng minh, trong 30 năm kháng chiến, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có mối quan hệ mật thiết, bền vững, thúc đẩy lẫn nhau. Có xây dựng được vùng tự do, cụ thể là xây dựng được miền Bắc vững mạnh mới có đủ sức mạnh chiến thắng kẻ thù. Ngược lại, có đánh bại được mọi âm mưu chiến lược của địch mới có thể bảo vệ vững chắc vùng tự do và hậu phương chiến lược, tiến tới giải phóng hoàn toàn Tổ quốc. Đây cũng là bài học quý báu trong thời bình. Chỉ có xây dựng đất nước giàu mạnh với chế độ tốt đẹp, chế độ xã hội chủ nghĩa, mới tạo ra được nguồn lực dồi dào cho sự nghiệp giữ nước. Và,

chỉ có xây dựng được nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đủ sức đánh bại mọi kẻ thù thì mới giữ được hòa bình, ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho xây dựng đất nước.

### **Giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh**

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là tổng thể các công việc không tách rời nhau, rất khó khăn, phức tạp, hết sức to lớn, nặng nề, nhưng cũng rất vẻ vang. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”. Tư tưởng khoa học, cách mạng và nhân văn này của Người đã được Đảng ta vận dụng, phát triển sáng tạo trong tình hình mới.

Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. Mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) được xác định là mối quan hệ lớn cần giải quyết tốt trong thời kỳ quá độ. Xây dựng “nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” là một quá trình cách mạng sâu sắc, triệt để, đấu tranh phức tạp giữa cái mới và cái cũ nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa có nội dung toàn diện cả trên phương diện lịch sử và chính trị - xã hội trong chính thể thống nhất, “bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Bảo đảm quốc phòng, an ninh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân.

Mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

*Về lĩnh vực chính trị*, là xây dựng, bảo vệ đường lối chính trị, hệ tư tưởng của Đảng ta, bảo vệ Cương lĩnh, xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa...

*Về lĩnh vực kinh tế*, là xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ những cơ sở vật chất kỹ thuật kinh tế trọng yếu của đất nước, đấu tranh giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường hiện nay; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh.

*Về lĩnh vực văn hóa*, là xây dựng, bảo vệ nền văn hóa xã hội chủ nghĩa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng giá trị chuẩn mực của văn hóa xã hội chủ nghĩa và đấu tranh chống lại tư tưởng, quan điểm phản giá trị văn hóa, nhất là những tàn dư của văn hóa phong kiến lạc hậu, sự thâm nhập của cái gọi là “giá trị văn hóa phương Tây”.

*Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại*, là xây dựng, bảo vệ tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng và bảo vệ các lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân và công an nhân dân, xây dựng và bảo vệ nền ngoại giao Việt Nam...

Mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thể hiện ở tất cả các cấp, các ngành, trên quy mô toàn quốc cũng như trên từng địa phương, cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp, trong nhận thức cũng như trong tổ chức hoạt động thực tiễn. Đảng, Nhà nước, nhân dân và cả hệ thống chính trị là chủ thể nhận thức và giải quyết mối quan hệ này trong thực tiễn, thể hiện ở việc đề xuất giải pháp, biện pháp, phương thức xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối, chính sách kết hợp giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn nhận thức rõ và giải quyết tốt mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ Tổ quốc không chỉ là phòng ngừa mà trước hết phải chăm lo xây dựng đất nước mạnh lên về mọi mặt, nhất là phải khắc phục được nguy cơ tụt hậu về kinh tế; đi đôi với đấu tranh phòng, chống tệ quan liêu, nạn tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối

sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thành tựu to lớn và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là chúng ta giữ vững và kiên trì, kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ đất nước, lợi ích quốc gia - dân tộc, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và kiên định xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ; tạo lập và củng cố môi trường quốc tế thuận lợi, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập sâu rộng quốc tế; củng cố và tăng cường nội lực, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Nhận thức về quốc phòng, an ninh, đối ngoại của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội có bước tiến mới; trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, luôn quan tâm và chú trọng đến nhiệm vụ quốc phòng; nâng cao khả năng huy động các nguồn lực kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân từng bước chính quy, hiện đại, nâng cao khả năng dự báo chiến lược, ngăn chặn, loại trừ nguy cơ chiến tranh và chủ động chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng các phương án bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ trong mọi tình huống; hình thành thế chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân được triển khai rộng khắp, chặt chẽ và liên hoàn, củng cố được “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc... Những thành tựu cơ bản đó đã chứng minh tính đúng đắn, sáng tạo trong đường lối cách mạng của Đảng ta, đồng thời khẳng định tiềm năng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, quá trình giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay vẫn còn những hạn chế nhất định. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữa bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ chủ nghĩa xã hội, giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có lúc, có nơi vẫn còn có biểu hiện tách rời hai mặt hoặc tuyệt đối hóa chỉ một mặt của nhiệm vụ này hoặc coi bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của riêng lực lượng vũ trang, của quân đội và công an. Ý thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của một số cơ quan, đơn vị, địa phương, của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa cao. Thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, các kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế có lúc, có nơi còn làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, nhất là đối với yêu cầu xây dựng cơ sở xã hội và thế bố trí chiến lược quốc phòng, xây dựng thế trận của nền quốc phòng toàn dân. Việc giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế và quốc phòng, trong điều kiện nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng, đầu tư nước ngoài ngày càng tăng, còn nhiều bất cập và hạn chế. Sự phối hợp hoạt động giữa quốc phòng và an ninh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xử lý các tình huống cụ thể có lúc, có nơi thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ; chưa gắn chặt giữa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội với chiến lược quốc phòng, an ninh, chưa tạo nên sức mạnh tổng hợp cao...

Quá trình nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay đặt ra nhiều vấn đề cần phải tổng kết, phát triển cả về lý luận và thực tiễn. Cần tăng cường quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nhận thức về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh nghiên cứu, tổng kết, phát triển lý luận, đúc kết và vận dụng các bài học kinh nghiệm giải quyết nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Nhận thức và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, bất cập, khó khăn cản trở việc tăng cường mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường giáo dục, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; giáo dục lòng yêu nước với yêu chủ nghĩa xã hội.

Nhận thức và giải quyết mối quan hệ này không chỉ thể hiện trong quan điểm, chủ trương, chính sách ở tầm vĩ mô, mà còn phải trở thành nhận thức thường trực trong mỗi tổ

chức, mỗi người dân, với niềm tin, trách nhiệm, ý chí quyết tâm hành động, góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những biến động lớn, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột về lợi ích dẫn đến bất ổn về an ninh đối với nhiều quốc gia. Ở trong nước, mặc dù “thế và lực, sức mạnh tổng hợp của quốc gia, uy tín quốc tế, niềm tin của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, song vẫn còn nhiều “khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Các nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn. Trước tình hình đó, càng cần kết hợp tốt mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa:

*Giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phải đặt ra trong tổng thể và không thể tách rời các mối quan hệ lớn khác.* Văn kiện Đại hội XIII đã chỉ rõ: “Trong nhận thức và giải quyết các mối quan hệ lớn, phản ánh các quy luật mang tính biện chứng, những vấn đề lý luận cốt lõi trong đường lối đổi mới của Đảng, cần tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn, trong đó có mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đây là vấn đề rất quan trọng, vừa là kết quả kinh nghiệm của hơn 35 năm đổi mới, vừa là phương hướng cơ bản cần thực hiện trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

*Giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển bền vững trong xây dựng chủ nghĩa xã hội với bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.* Để giải quyết tốt mối quan hệ này, một trong những vấn đề đặt ra là xây dựng cơ chế phù hợp để các ngành, các cấp, mọi tổ chức và lực lượng thực hiện có hiệu quả việc kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và ngược lại để sự phát triển bền vững đáp ứng được nhu cầu hiện tại và không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai, trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường... Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quân sự, chiến lược quốc phòng, chiến lược an ninh và các chiến lược chuyên ngành khác nhằm bảo vệ đất nước; chủ động nhận diện các nhân tố bất lợi, nhất là các nhân tố bên trong có thể gây đột biến; giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy, bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại. Xác định rõ một số tình huống quân sự, quốc phòng, dự kiến các tình huống có thể xảy ra, phù hợp với thực tiễn, đủ cơ sở để xác định quyết tâm, chủ động phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ về chiến lược và sẵn sàng đối phó thắng lợi trong mọi tình huống.

*Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao.* Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân là đường lối đúng đắn và khoa học trong thời bình, sẵn sàng chuyển hóa thành lực lượng, thế trận chiến tranh nhân dân, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, kẻ cả chiến tranh xâm lược bằng vũ khí công nghệ cao.

*Giữ vững độc lập, chủ quyền về quốc phòng, an ninh trong quá trình hội nhập quốc tế.* Độc lập, tự chủ về quốc phòng, an ninh là khả năng tự quyết định những vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh; là năng lực tự bảo vệ của đất nước trước các hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, các quyền, lợi ích quốc gia, khả năng chống lại sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của đất nước. Quá trình hội nhập quốc tế là quá trình tham gia và mở rộng các mối liên kết quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, có nhiều cơ hội và thách thức đối với độc lập, tự chủ của đất nước trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Hội nhập quốc tế và độc lập, tự chủ về quốc phòng, an ninh có mối quan hệ biện chứng; là tiền đề cơ sở của nhau, tác động thúc đẩy nhau phát triển. Trong đó, hội nhập quốc tế tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, làm tiền đề vật chất cho tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc. Độc lập, tự chủ về quốc phòng, an ninh sẽ thúc đẩy hội nhập quốc tế đi đúng hướng, sâu rộng và đạt hiệu quả cao. Do đó, cần tỉnh táo, kiên định với những vấn đề

mang tính nguyên tắc, nhưng khôn khéo, mềm dẻo, linh hoạt trong ứng xử, xử lý các mối quan hệ, xác định rõ và luôn kiên định lợi ích quốc gia - dân tộc là mục tiêu cao nhất trong quá trình hội nhập quốc tế, mọi vấn đề liên quan đến quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế phải được soi chiếu từ lợi ích quốc gia - dân tộc. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc là giá trị cốt lõi trong quan hệ quốc tế.

Chủ động phòng, chống một cách hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động lợi dụng hội nhập quốc tế để chống phá ta của các thế lực thù địch; nâng cao năng lực dự báo tình hình quốc tế, khu vực, giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế. Cần nhận thức và xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa đối tác và đối tượng, giữa hợp tác và đấu tranh trong từng tình huống cụ thể để có những ứng phó phù hợp, góp phần triển khai hiệu quả nhiệm vụ hội nhập quốc tế và đối ngoại quân sự, quốc phòng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay./.

**(Nguồn: Tạp chí Cộng sản)**

**(Link: <https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-ao-uc-phong-cach-ho-chi-minh1/-/2018/825722/tu-tuong-ho-chi-minh-ve-moi-quan-he-giua-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-viet-nam-xa-hoi-chu-nghia.aspx>)**



**Phần 2:**  
**MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU ĐÃ DIỄN RA**

-----

**Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để duyệt Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027**



Link: <https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17275?tab=tab1>

**Trao sinh kế cho đoàn viên và nông dân gặp khó khăn sau dịch bệnh COVID-19**



Link: <https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17223?tab=tab1>



## Khởi công “Ngôi nhà hạnh phúc” cho em Hồ Thị Trà



Link: <https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0jQk8pEJg5Ft8KzZSjBmsMELq612S42jUzBtaST7B1daJYrsr1CygJwh96FM5NqcRl>

## Tỉnh Đoàn Quảng Trị, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật, Vùng 3 Hải Quân phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa



Link: <https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02QXUa4vSyheoJs8hV6m6zXEXvNAW7dGTvidRo3Dqpc4JJnAGFAe6yRpbwiQynvPTCl>

**Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2021 - 2022; triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023**



Link: <https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0jjxrSxac77mQar7gDWqYFCj2jXX86CMb3Gfr74vSg3hrzBrQuXxCg6yMh9BdCNtbl>

**Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022; triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023**



Link: <https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0RTCuGSqerQ7dJkr9DbYKujAjVPvLHrM4tZCWmL5uK3D93kYnCTUZxCZk827xPVjCl>



**Tuổi trẻ khối trường học Quảng Trị ra quân  
Ngày hội chiến sỹ “Hoa phượng đỏ” toàn quốc năm 2022**



Link: <https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0ZGkesx4BBAc7pcUAi47Chwrr2rXq8GsXTP2U8Hazx5fvmQrGuxjy98H1JX5jAY9V1>

**Sôi nổi các hoạt động Ngày cao điểm Chiến sỹ tình nguyện  
“Vì đàn em thân yêu” năm 2022**



Link: <https://tinhdoanquangtri.gov.vn/bai-viet-17222?tab=tab1>



## Tập huấn thương mại điện tử cho thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị



Link: <https://tinhdovanquangtri.gov.vn/bai-viet-17209?tab=tab1>

## Tuổi trẻ Quảng Trị đồng loạt ra quân Chặng 6 - Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”



Link: <https://tinhdovanquangtri.gov.vn/bai-viet-17214?tab=tab1>

**Phần 3:**  
**CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG TÂM THÁNG 9/2022**

-----

1. Phối hợp với Trại giam Nghĩa An tổ chức Cuộc thi viết hướng thiện dành cho phạm nhân
2. Phối hợp với các đơn vị liên quan và Trại giam Nghĩa an chuẩn bị chương trình Thắp sáng ước mơ hoàn lương
3. Tổ chức Tổng kết Cuộc thi Dự án tình nguyện năm 2022
4. Khởi công xây dựng các hạng mục trường đẹp cho em tại trường TH&THCS xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa
5. Triển khai công trình chiếu sáng đài tưởng niệm tại Đảo Cồn Cỏ
6. Tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quảng Trị”
7. Tổ chức Chương trình “Vui Tết Trung thu” tỉnh Quảng Trị năm 2022
8. Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường phối hợp để phòng chống tảo hôn và mua bán người cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số
9. Tổ chức Talkshow Quảng Trị 2030 - Khát vọng thanh niên số thứ 6
10. Tổ chức Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2022

**Phần 4:**  
**THEO DÒNG LỊCH SỬ**

-----

**1. Kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022)**

- Tuyên truyền ý nghĩa, vai trò, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Tuyên truyền những thành quả to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 77 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, nhấn mạnh thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

- Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, về quốc phòng - an ninh, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.



**2. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (06/9/1902 - 06/9/2022)**

- Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ Quảng Trị về thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Về tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của đồng chí Lê Hồng Phong - Người chiến sỹ cộng sản suốt đời hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, son sắt thủy chung với đồng chí, bạn bè, luôn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng.

**3. Kỷ niệm 92 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2022)**

- Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào của phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh góp phần vào thành công chung của cách mạng Việt Nam.

- Tuyên truyền về truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Xô Viết anh hùng, tinh thần đoàn kết phấn đấu xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển; những thành tựu, điển hình nhân tố mới về xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...

**4. Kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950-16/9/2022)**

- Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950.

- Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, phát huy vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

**5. Kỷ niệm 213 năm ly Sở Quảng Trị (1809 - 2022) và 33 năm lập lại thị xã Quảng Trị (16/9/1989 - 16/9/2022)**

- Tuyên truyền về lịch sử hình thành, mảnh đất và con người thị xã Quảng Trị và vai trò, vị thế của ly Sở Quảng Trị trong lịch sử dân tộc.

- Tập trung tuyên truyền về những thành tựu đạt được trên tất cả các lĩnh vực sau 33 năm thị xã Quảng Trị lập lại, những phong trào thi đua yêu nước hướng đến kỷ niệm 213 năm ly Sở Quảng Trị và 33 năm lập lại thị xã Quảng Trị; đồng thời giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, triển vọng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội của thị xã Quảng Trị đến với bạn bè trong nước và quốc tế, thu hút các nguồn vốn đầu tư phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

**6. Kỷ niệm 112 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam**

- Cuộc đời, hoạt động và công lao, đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, sự

nghiệp giải phóng phụ nữ và phong trào đấu tranh của nhân dân tiến bộ vì hòa bình, độc lập dân tộc và dân chủ trên toàn thế giới.

- Phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; việc học tập và noi theo tấm gương của một nữ chiến sĩ cách mạng kiên cường, ưu tú, trọn đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, ở các cấp, các ngành.

(Nguồn: Hướng dẫn số 59-HD/TĐTN-XDD, ngày 05/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm 2022)

## **Phần 5: CÁC MÔ HÌNH TIÊU BIỂU TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI GIAI ĐOẠN 2017 - 2022**

-----

### **1. Mô hình: Triển khai xây dựng công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê”**

- Đơn vị triển khai: Tỉnh Đoàn và triển khai nhân rộng trong toàn tỉnh

- Tổng quan mô hình: Đề án xây dựng công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” là một chủ trương lớn, đúng đắn của Đoàn thanh niên tỉnh Quảng Trị trong việc tham gia phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và góp phần thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà. Trong giai đoạn 2016 - 2020, Đề án đã huy động được hơn 05 tỷ đồng từ nguồn kinh phí đóng góp từ đoàn viên trong toàn tỉnh, đã triển khai xây dựng hơn 500 km “Ánh sáng đường quê” với tổng trị giá công trình hơn 7,2 tỷ đồng. Tiếp tục triển khai Đề án, các cấp bộ Đoàn đã chủ động vận động xã hội hóa xây dựng 250 km “Ánh sáng đường quê” trị giá hơn 3,7 tỷ đồng nhằm hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới.

### **2. Mô hình: Đồng loạt tổ chức chương trình “Bữa cơm gia đình - ấm tình lòng mẹ”, “Bữa cơm tất niên - ấm tình lòng mẹ” tại nhà các Mẹ VNAH còn sống trên địa bàn tỉnh**

- Đơn vị triển khai: Tỉnh Đoàn và triển khai nhân rộng trong toàn tỉnh

- Tổng quan mô hình: Chương trình “Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng mẹ”, “Bữa cơm tất niên - ấm tình lòng mẹ” là một trong những chương trình tri ân thiết thực được tuổi trẻ Quảng Trị triển khai đồng loạt tại nhà các Mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và ngày Tết cổ truyền. Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và giúp các mẹ dọn dẹp nhà cửa, đưa các mẹ đi thắp hương, viếng nghĩa trang, cùng nhau vào bếp nấu ăn và ăn cùng Mẹ bữa cơm ấm áp, yêu thương. Chương trình “Bữa cơm gia đình - Ấm lòng tình mẹ”, “Bữa cơm tất

niên - Ấm tình lòng mẹ” được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức từ năm 2018 và tiếp tục triển khai có hiệu quả trong toàn tỉnh.

### **3. Mô hình: Mô hình đảm nhận chăm sóc thường xuyên 100% cựu TNXP cô đơn và cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh**

- Đơn vị triển khai: Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh
- Tổng quan mô hình: Mô hình nhận chăm sóc thường xuyên 100% cựu TNXP cô đơn và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai thực hiện từ đầu năm 2020 và nhân rộng mô hình này trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đảm nhận và phối hợp đảm nhận chăm sóc thường xuyên 100% cựu TNXP cô đơn trên địa bàn; khuyến khích đảm nhận chăm sóc thường xuyên các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời thường xuyên thăm hỏi sức khỏe, tặng quà, giúp đỡ các cựu TNXP cô đơn các nhu cầu thiết yếu; tổ chức vệ sinh nhà cửa, thăm hỏi, hỗ trợ, phụ giúp việc nhà, sửa chữa nhà cửa; vận động nguồn lực trao tặng quà cho các cựu TNXP cô đơn, đặc biệt trong các dịp lễ, tết, ngày truyền thống của lực lượng TNXP Việt Nam. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn tổ chức thăm, tặng quà, xây nhà tình nghĩa, các công trình phục vụ đời sống cho các gia đình cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn; khám, cấp thuốc miễn phí cho các cựu TNXP. Với sự tham gia, hưởng ứng tích cực, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh đã tình nguyện đảm nhận chăm sóc thường xuyên 93 cựu TNXP, gồm 74 cựu TNXP cô đơn, 4 cựu TNXP đơn thân và 15 cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, mô hình chăm sóc thường xuyên 100% cựu TNXP cô đơn và các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được các cấp bộ Đoàn duy trì thường xuyên, trở thành hoạt động truyền thống giàu ý nghĩa nhân văn của tuổi trẻ Quảng Trị.

### **4. Mô hình: Xây dựng sàn giao dịch sản phẩm khởi nghiệp thanh niên Quangtrimart.vn**

- Đơn vị triển khai: Tỉnh Đoàn
- Tổng quan mô hình: Nhằm tăng cường hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào kết nối, quảng bá sản phẩm, tạo cơ hội mở rộng đầu ra cho các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh, BTV Tỉnh Đoàn ra mắt và vận hành “Kênh giới thiệu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của thanh niên Quảng Trị online - Quangtrimart.vn” với 151 sản phẩm của 53 gian hàng thanh niên. Đây là sàn giao dịch điện tử, kết nối đầu ra miễn phí cho các sản phẩm phát triển kinh tế của thanh niên, là kênh để thanh niên có thể chủ động đăng tải quảng bá, tuyên truyền và giao dịch sản phẩm của mình với khách hàng trong và ngoài tỉnh.

### **5. Mô hình: Triển khai xây dựng các công trình bê tông hoá đường giao thông nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới**

- Đơn vị triển khai: Tỉnh Đoàn
- Tổng quan mô hình: Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới, nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai xây dựng mới 500

km công trình bê tông hoá đường giao thông nông thôn tại 125 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Đặc biệt là công trình xây mới 1,2 km đường giao thông nông thôn và lấp đất 1,2 km “Ánh sáng đường quê” tại thôn Trám, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong với tổng giá trị 1,2 tỷ đồng và hơn 1.000 ngày công đoàn viên, thanh niên do BTV Tỉnh Đoàn triển khai trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Thôn Trám là địa phương có vị trí địa lý xa xôi, cách trở nhất huyện Triệu Phong; đây là một vùng biệt lập, điều kiện đi lại trắc trở, chủ yếu đi bằng đường sông. Để vận chuyển vật liệu, xi măng, các phương tiện, máy móc phục vụ công tác làm đường, Tỉnh Đoàn đã thuê xe san ủi mở 04 km đường bộ xuyên qua rừng để vận chuyển vật liệu vào thôn Trám, tuy nhiên có những lúc do thời tiết mưa nhiều, tuyến đường xuyên rừng vừa san ủi đã lầy lội xe không thể đi qua, vật liệu xây dựng lại phải vận chuyển bằng đò để xây dựng hoàn thành công trình nhằm giúp cho người dân và học sinh thôn Trám có một con đường đi lại và đến trường hàng ngày.

#### **6. Mô hình: Tổ chức Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII**

- Đơn vị triển khai: Tỉnh Đoàn

- Tổng quan mô hình: Nhằm đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đồng thời tạo sân chơi phát triển kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các sản phẩm dự thi được thiết kế dưới nhiều hình thức như: Thiết kế sản phẩm đồ họa tuyên truyền như: Inforgraphic, tờ rơi, poster, pano...; thiết kế sản phẩm video tuyên truyền dưới các hình thức: video, clip, phim ngắn, motion graphics; thiết kế sản phẩm thu âm tuyên truyền: radio, truyền thông...

Các sản phẩm dự thi đã có nhiều sáng tạo, đầu tư công phu về mặt hình ảnh, âm thanh, lời bình hay sử dụng các hiệu ứng, kỹ xảo thiết kế đồ họa sinh động, hiện đại, lôi cuốn người xem và tạo cảm giác ấn tượng về những nội dung cơ bản và tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Cuộc thi đã tạo một đợt truyền thông sâu rộng trên trang mạng xã hội Facebook “Tỉnh Đoàn Quảng Trị”, nhiều tác phẩm dự thi thu hút hơn 53.000 lượt tiếp cận, gần 4.000 lượt like, 400 lượt chia sẻ qua đó góp phần lan tỏa những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến đông đảo đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải cho 38 tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm truyền thông chất lượng cao.

#### **7. Mô hình: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá du lịch thông qua xây dựng công trình “Điểm quét mã QR tuyên truyền quảng bá du lịch tỉnh Quảng Trị”**

- Đơn vị triển khai: Tỉnh Đoàn

- Tổng quan mô hình: Nhận thấy việc phát triển du lịch thông minh theo hướng số hóa nhằm cung cấp dịch vụ thuận tiện nhất cho du khách đang trở

thành một xu hướng bức thiết trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, góp phần thúc đẩy du lịch Quảng Trị phát triển, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh xây dựng công trình “Điểm quét mã QR tuyên truyền quảng bá du lịch Quảng Trị”.

Công trình được triển khai tại 10 điểm địa danh lịch sử văn hóa nổi tiếng của Quảng Trị bao gồm: Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9, Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, Cầu Hiền Lương - sông Bến Hải, Địa đạo Vịnh Mốc, Sân bay Tà Con, Nhà tù Lao Bảo, Khu di tích trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, Hệ thống khai thác Giếng cổ Gio An, Nhà Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. Công trình được xây dựng dựa trên ứng dụng quét mã QR trên điện thoại thông minh tích hợp thông tin thuyết minh song ngữ Việt - Anh để du khách có thể tìm hiểu về các di tích, địa danh, địa điểm du lịch với 02 phần chính: phần 1 là giới thiệu các thông tin, hình ảnh nổi bật của từng điểm du khách đang tham quan; phần 2 là cảm nang du lịch Quảng Trị với những thông tin về tổng quan du lịch Quảng Trị như: các loại hình du lịch, các địa danh nổi tiếng, đặc sản Quảng Trị và thông tin hữu ích khi đi du lịch Quảng Trị như những nhà hàng, khách sạn nổi tiếng, ẩm thực, phương tiện di chuyển...

### **8. Mô hình: Mô hình xã hội hoá xây dựng “Sân chơi cho em”**

- Đơn vị triển khai: Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh  
 - Tổng quan mô hình: Thực hiện chỉ tiêu Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022: “100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng mới ít nhất 01 mô hình vui chơi cho thanh thiếu nhi”, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và tạo điều kiện để các em thiếu nhi được phát triển cả về thể chất và tinh thần, hướng đến sự phát triển toàn diện cho thiếu nhi, từ năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh vận động nguồn lực xây dựng các điểm vui chơi cho trẻ em ở các xã, phường, thị trấn, khu dân cư trong toàn tỉnh. Các công trình “Sân chơi cho em” được thực hiện từ những vật liệu phế thải như: chiếc lốp xe ô tô cũ, dây xích, ống nước... được các ban đoàn viên thiết kế thành sân chơi với đầy đủ xích đu, bập bênh, cầu trượt, cầu thăng bằng, ngựa... Ngoài ra, một số sân chơi cho thiếu nhi được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, pa nô; xây dựng tủ sách, báo; trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xung quanh. Các công trình Sân chơi cho em được đầu tư xây dựng từ nguồn xã hội hóa, mỗi công trình có giá trị từ 10 - 30 triệu đồng cùng hơn 20 ngày công của đoàn viên, thanh niên. Trong giai đoạn 2017 - 2022, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã xây dựng 146 điểm vui chơi cho trẻ em tại 125/125 các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh với tổng trị giá hơn 04 tỷ đồng và hơn 3.000 ngày công.

### **9. Mô hình: Mô hình “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa”**

- Đơn vị triển khai: Tỉnh Đoàn  
 - Tổng quan mô hình: Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và góp phần hình thành ý thức, thái độ tốt, hành động thân thiện với môi trường của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân; đặc biệt trong phong trào



chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, BTV Tỉnh Đoàn triển khai mô hình “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa” tại chợ thị trấn Cam Lộ. Mô hình được triển khai với mong muốn mỗi tổ chức, gia đình, cá nhân sẽ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc hạn chế rác thải nhựa ngay những hành động nhỏ, thiết thực như dùng làn, giỏ xách đi chợ thay thế cho túi nilon, đến việc tích cực tuyên truyền, vận động lan tỏa trong cộng đồng nhằm giảm dần và tiến đến nói không với rác thải nhựa dùng một lần thông qua thành lập các đội thanh niên tình nguyện trực tiếp đi tuyên truyền vận động người dân, người bán hàng, mua hàng ở chợ thay đổi thói quen sử dụng nhựa và nilon bằng cách mang theo làn cói, làn mây, hộp đựng dùng nhiều lần... hay đóng gói sản phẩm bằng lá dong, lá chuối; sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên đã tổ chức vệ sinh khu vực chợ và các tuyến đường xung quanh chợ, tiến hành thu gom và xử lý rác thải, phân loại rác thải theo quy định... Mô hình “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa” là mô hình thí điểm do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai tại chợ Cam Lộ và đang triển khai nhân rộng đến các chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Chống rác thải nhựa”, bảo vệ môi trường luôn xanh - sạch - đẹp và thân thiện.

#### **10. Mô hình: Ngăn đê, suối làm “bể bơi tự nhiên” dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi vùng cao**

- Đơn vị triển khai: Huyện Đoàn Vĩnh Linh, Huyện Đoàn Hải Lăng  
 - Tổng quan mô hình: Xuất phát từ thực tế khó khăn của địa phương trong việc thiếu hồ bơi trong khu dân cư để dạy bơi cho trẻ, nhất là trong dịp hè; nhằm trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước, tạo sân chơi, tăng cường sức khỏe cho trẻ trong những ngày hè, Đoàn cơ sở xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh và Đoàn cơ sở các xã thuộc huyện Đoàn Hải Lăng đã sáng tạo ngăn đê, suối làm “bể bơi tự nhiên” dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi. “Bể bơi tự nhiên” có thiết kế khá đơn giản, được tạo thành từ những vật liệu sẵn có và dễ kiếm như tre, luồng, can nhựa to và xốp. Để an toàn cho các em nhỏ khi học bơi, Đoàn thanh niên xã đã huy động lực lượng tiến hành ngăn dòng đê, suối chia thành 4 ô, mỗi ô dài 15 m để dạy theo từng độ tuổi. Trong đó, 2 ô cho các em từ 9 đến 14 tuổi có độ sâu khoảng 1,4 m, còn 2 ô cho các em từ 7 đến 9 tuổi thì có độ sâu dưới 1m. Khung bể bơi được quây bằng những cây tre dài, bắc ngang mặt nước và giữ cố định bằng dây chằng, cọc và can nhựa. Những cây tre vừa làm ranh giới đảm bảo an toàn, vừa trở thành điểm tựa giúp các em tập luyện các động tác đạp nước, tập nổi... Các buổi học đều đặn diễn ra từ 16h30 đến 18 giờ; trước mỗi buổi học, các tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên xã luôn đến sớm, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cho trẻ; đồng thời, đón trẻ và điểm danh theo danh sách đã đăng ký. Trong thời gian học tập, các em sẽ được các thầy giáo có chuyên môn hướng dẫn kiến thức về bơi lội, kỹ thuật bơi cơ bản để phòng ngừa đuối nước, cách nhận biết vùng nước nguy hiểm, cách cứu người đuối nước, các kỹ năng sơ cứu đuối nước. Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đoàn đã tổ chức 659 lớp dạy bơi miễn phí thu hút hơn 25.000 thiếu nhi tham gia, trong đó có 03 lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em khuyết tật.

### **11. Mô hình: Dạy bơi cho trẻ em khuyết tật**

- Đơn vị triển khai: Huyện Đoàn Hải Lăng
- Tổng quan mô hình: Với mục đích trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết, hạn chế tình trạng đuối nước của trẻ, Ban Thường vụ huyện Đoàn Hải Lăng phối hợp với các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn triển khai xây dựng mô hình các lớp dạy bơi miễn phí cho các em thiếu nhi thiếu năng trí tuệ, chậm phát triển. Lớp học bơi dành cho trẻ khuyết tật với mong muốn mọi đối tượng trẻ em sẽ được hướng dẫn, trang bị các kỹ thuật bơi lội cơ bản, kỹ năng xử lý tình huống và sơ cứu khi có tai nạn đuối nước xảy ra để có thể tự bảo vệ bản thân trong trường hợp cần thiết. Lớp dạy bơi đặc biệt này được tổ chức hoàn toàn miễn phí, thu hút sự tham gia của gần 30 học viên, trong đó có 13 em thiếu năng trí tuệ, chậm phát triển tham gia. Lớp học diễn ra từ 17 giờ đến 18 giờ 15 hàng ngày. Mỗi buổi học sẽ do 2 thầy giáo có chuyên môn trực tiếp hướng dẫn cùng các anh chị đoàn viên là tình nguyện viên hỗ trợ. Tại đây, các em nhỏ khuyết tật không chỉ được học bơi mà còn được trang bị các kỹ năng cần thiết để xử lý tình huống khi bị đuối nước, sơ cấp cứu người bị đuối nước.

### **12. Mô hình: Các mô hình sáng tạo trong phòng, chống dịch COVID-19**

- Đơn vị triển khai: Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh
- Tổng quan mô hình: Nhằm phát huy tinh thần tiên phong, xung kích của tuổi trẻ trong phòng, chống dịch COVID-19, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai các mô hình sáng tạo trong công tác phòng chống dịch như:

- Triển khai hoạt động ra quân cấp mã QR Code “Check-in/Check-out” y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm công cộng; 100% huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc thành lập 153 đội hình tình nguyện ra quân cấp dán mã QR Code y tế phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời tuyên truyền, vận động và hướng dẫn chủ các cơ sở thực hiện việc yêu cầu, hướng dẫn khách hàng khi đến tham gia các dịch vụ tại cơ sở thực hiện việc quét mã QR khai báo y tế.

- Thành lập 45 đội hình thanh niên tình nguyện viên đã tham gia hỗ trợ trực chốt phòng, chống dịch COVID-19 tại 06 chốt trên tuyến Quốc lộ 1A và đường mòn Hồ Chí Minh, Quốc lộ 9; tại mỗi chốt bố trí trung bình 15 đoàn viên, thanh niên/01 đội hình tình nguyện/01 ngày, mỗi ca trực có 05 đoàn viên, thanh niên được bố trí trực thường xuyên để hỗ trợ hướng dẫn cho từng người dân khai báo y tế, đo thân nhiệt, đồng thời nhắc nhở người dân chấp hành việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn, hạn chế đi lại và tập trung những nơi đông người.

- Triển khai mô hình “Shipper áo xanh” tình nguyện đi chợ, hướng dẫn người dân, đặc biệt là người già, người khuyết tật, người có con nhỏ, gia đình neo đơn, gia đình yếu thế cách thức đăng ký lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần mua qua các trang mạng xã hội hoặc đăng ký trực tiếp qua điện thoại để mua giúp và giao trực tiếp tại nhà cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19.

- Mô hình “Gia sư áo xanh” dạy học miễn phí trong thời gian nghỉ học do dịch COVID-19: Các cơ sở Đoàn đã triển khai thành lập các đội hình “Gia sư áo

“xanh” là các bạn đoàn viên, thanh niên tình nguyện đến nhà từng học sinh có hoàn cảnh khó khăn để làm gia sư dạy học miễn phí. Hoạt động này không chỉ thực hiện trong thời gian nghỉ hè mà duy trì trong suốt năm học nhằm giúp các em khó khăn có thêm điều kiện để tiếp tục nỗ lực trong học tập, qua đó góp phần “tiếp sức” cho các học sinh nghèo có thêm động lực vươn lên trong học tập.

### **13. Mô hình: Thành lập 125 Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng số**

- Đơn vị triển khai: Tỉnh Đoàn

- Tổng quan mô hình: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm góp phần chung tay cùng lực lượng chức năng và chính quyền đẩy lùi dịch COVID-19. BTV Tỉnh Đoàn đã triển khai thành lập 125 Tổ công nghệ số cộng đồng xung kích trong hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng các dịch vụ và tiện ích số do chính quyền các cấp, các ngành triển khai như các dịch vụ công, các ứng dụng tương tác giữa chính quyền và người dân, các ứng dụng số trong giáo dục, y tế... với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên tại 09 huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh.

### **14. Mô hình: Mô hình dạy nghề cho thanh niên phạm nhân sắp mãn hạn tù có quá trình cải tạo tốt**

- Đơn vị triển khai: Tỉnh Đoàn

- Tổng quan mô hình: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trường Trung cấp Nghề Quảng Trị, Trại giam Nghĩa An tổ chức khóa học cấp chứng chỉ sơ cấp nghề điện dân dụng cho 25 phạm nhân thanh niên sắp mãn hạn tù có quá trình cải tạo tốt; bên cạnh đó, ký kết giao ước về việc tiếp nhận một số phạm nhân được đào tạo nghề vào làm việc tại một số doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Bên cạnh đó, hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” tại Trại giam Nghĩa An với các chương trình trao tặng quà, hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho phạm nhân sắp mãn hạn tù. Qua đó giúp các phạm nhân xác định rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, học tập, lao động cải tạo, luôn khát vọng hoàn lương để sớm hòa nhập cộng đồng và trở thành người lương thiện, có ích cho gia đình và xã hội.

### **15. Mô hình: Mô hình “Cột điện nở hoa” và bảng quảng cáo rao vặt miễn phí**

- Đơn vị triển khai: Các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai trong toàn tỉnh

- Tổng quan mô hình: Trong những năm qua, các cột điện tại các tuyến đường đô thị trên địa bàn tỉnh thường bị các cơ sở kinh doanh dán quảng cáo rao vặt trái phép, gây mất mỹ quan đô thị. Trước tình trạng đó, các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh đã sáng tạo triển khai mô hình “Cột điện nở hoa” nhằm trang trí, “khoác áo mới” cho các cột điện trên địa bàn. Được sự thống nhất và thực hiện các quy định về việc trang trí lên cột điện của Điện lực, các đơn vị đã huy động các đoàn viên có năng khiếu nghệ thuật nghiên cứu mẫu vẽ, phối màu phù hợp với cảnh quan chung của các tuyến đường, chọn mẫu vẽ

phù hợp nhất trình UBND địa phương phê duyệt. Tổ chức các Ngày thứ Bảy tình nguyện bóc xóa quảng cáo, làm sạch các cột điện, lựa chọn các đoàn viên thanh niên có khả năng hội họa để vẽ hình lên cột điện.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã triển khai xây dựng các bảng quảng cáo rao vặt miễn phí trên các tuyến đường đô thị. Bảng được làm với kích thước phù hợp cảnh quan đô thị, tạo điều kiện cho các cá nhân, đơn vị dán thông tin quảng cáo, rao vặt miễn phí về hoạt động kinh doanh, thông tin văn hóa - xã hội nhằm khắc phục tình trạng quảng cáo rao vặt trái phép, gây mất mỹ quan đô thị. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn triển khai hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh” ra quân dọn vệ sinh môi trường, trồng hoa và chăm sóc các bồn cây xanh trên các tuyến đường, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, nhắc nhở mọi người không lấn chiếm vỉa hè, lề đường làm nơi kinh doanh...

### **16. Mô hình: Mô hình “Em nuôi của Đoàn”**

- Đơn vị triển khai: Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh

- Tổng quan mô hình: Với phương châm mỗi cơ sở Đoàn đảm nhận đỡ đầu ít nhất một thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, có địa chỉ cụ thể, đến nay các cơ sở Đoàn tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào, cách làm hay, sáng tạo để hỗ trợ thiếu nhi thông qua mô hình “Em nuôi của Đoàn”. Theo đó, các đơn vị đỡ đầu, hỗ trợ tiền mặt từ 300.000-1.000.000 đồng/em/tháng. Đến nay mô hình “Em nuôi của Đoàn” đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của nhân dân, sự ủng hộ của địa phương, sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên, thanh niên. Để duy trì hoạt động của mô hình, 100% cơ sở đoàn đã tích cực xây dựng nguồn quỹ bằng cách kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, huy động sự đóng góp của cán bộ, đoàn viên tại cơ sở Đoàn; tổ chức nhiều hoạt động đảm nhận các công trình, phần việc để gây quỹ. Bên cạnh việc hỗ trợ vật chất, các cơ sở Đoàn cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên các em trong cuộc sống.

### **17. Mô hình: Mô hình Rừng cây sinh kế - Phòng chống thiên tai và vườn ươm thanh niên**

- Đơn vị triển khai: Tỉnh Đoàn triển khai tại các Đoàn cấp huyện trong toàn tỉnh

- Tổng quan mô hình: Hưởng ứng chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” do Trung ương Đoàn phát động, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao tặng mô hình “Rừng cây sinh kế - Phòng tránh thiên tai” tại xã A Bung, huyện Đakrông, qua đó đã hỗ trợ 50.000 cây tràm giống và phân bón để trồng 25 ha rừng cho thanh niên phát triển kinh tế, nhằm phủ xanh đất trống đồi trọc tại xã A Bung, huyện Đakrông. Mô hình vườn cây sinh kế là cách làm sáng tạo vừa hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế vừa góp phần phòng, chống thiên tai trong việc trồng rừng, nhất là tại khu vực xã A Bung là một xã miền núi, vùng đồng bằng dân tộc thiểu số. Cũng trong chương trình, Đội hình Tri thức trẻ cấp tỉnh triển khai hướng dẫn đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân tại xã A Bung, huyện Đakrông kỹ thuật trồng và chăm sóc cây tràm, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình trồng và đưa ra giải pháp nhằm giải quyết nguồn tiêu thụ, từ đó áp dụng vào sản xuất đạt hiệu quả cao, tăng thu nhập cho gia đình, góp phần cải thiện đời sống, phát triển kinh tế địa phương.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo triển khai mô hình “Vườn ươm thanh niên” trên địa bàn tỉnh. Qua đó, Thành Đoàn Đông Hà tổ chức xây dựng 01 mô hình vườn ươm thanh niên với 2.000 cây giống các loại; tổ chức trao tặng 1.000 cây tràm keo cho các mô hình thanh niên phát triển kinh tế tại phường Đông Giang, thành phố Đông Hà. Huyện Đoàn Triệu Phong triển khai xây dựng mô hình “Vườn ươm thanh niên” tại xã Triệu Tài diện tích 300m<sup>2</sup> với gần 1.000 giống cây Tía tô - loại cây có khả năng sinh trưởng tốt, dễ chăm sóc, ít bệnh, phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng của địa phương, có giá trị kinh tế cao. Sau khi ươm thành công, Huyện Đoàn đã tiến hành trao tặng miễn phí cho các đoàn viên phát triển kinh tế và các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện để tiếp tục nhân rộng mô hình Vườn ươm thanh niên, trong đó đã triển khai tại các xã Triệu Ái, Triệu Đại, Triệu Vân...

### **18. Mô hình: Mô hình “Lớp học yêu thương” cho các em học sinh vùng sâu vùng xa, học sinh có hoàn cảnh khó khăn**

- Đơn vị triển khai: Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh

- Tổng quan mô hình: Thực hiện Cuộc vận động “Vi đàn em thân yêu”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn - Đội nhân rộng mô hình “Lớp học yêu thương” dành cho học sinh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh có học lực yếu do những “thầy cô áo xanh” đứng lớp.

Những học sinh tham gia lớp học miễn phí chủ yếu có học lực trung bình, yếu. Lớp được tổ chức 3-4 buổi/tuần, các môn học được dạy tại lớp bao gồm tiếng Việt và Toán, mỗi tuần lớp sẽ có riêng một buổi học với chủ đề “Lớp học thân thiện” dạy kỹ năng sống cũng như chia sẻ tâm tư, nguyện vọng với các em. Để thực hiện tốt lớp học này, trung bình mỗi buổi sẽ có 3 - 4 tình nguyện viên là sinh viên, giáo viên đăng ký tham gia giảng dạy. Qua đó, đã có rất nhiều lớp học yêu thương dành cho học sinh khó khăn, dân tộc thiểu số, học lực yếu... được Đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đồng loạt triển khai như: mô hình “Lớp học yêu thương” cho thiếu nhi chuẩn bị vào lớp 1 của Đoàn cơ sở P.4 (TP.Đông Hà); “Lớp học cho em” dành cho trẻ mẫu giáo người dân tộc thiểu số của Đoàn cơ sở xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh; “lớp học yêu thương” do Đoàn cơ sở thị trấn Krông, Kiang tổ chức... Các mô hình lớp học thêm miễn phí được Đoàn thanh niên tổ chức trong dịp hè không chỉ giúp các em nâng cao kiến thức mà còn trang bị thêm những kỹ năng sống cần thiết.

### **19. Mô hình: Mô hình “Đổi vỏ chai nhựa - Nhận bút, vở” và “vườn hoa nhựa tái chế”**

- Đơn vị triển khai: Thành Đoàn Đông Hà, huyện Đoàn Triệu Phong

- Tổng quan mô hình: Các cơ sở Đoàn đã tổ chức kêu gọi các bạn thiếu nhi, đội viên, đoàn viên mang các vỏ chai nhựa đã qua sử dụng đến để đổi lấy bút, tập vở theo mô hình “Đổi vỏ chai nhựa - Nhận bút, vở” - cứ 10 vỏ chai nhựa sẽ đổi được 01 cây bút, 20 vỏ chai nhựa đổi 01 tập vở. Sau khi thu gom chai nhựa và vệ sinh sạch sẽ các chai này, đoàn viên, thanh niên phân loại rác thải nhựa, mua thêm các vật liệu khác như sơn màu, keo dán, thép... để cùng nhau tái chế chai nhựa thành những cánh hoa đủ màu sắc, các món đồ chơi ngộ



ngành hay là những chiếc đèn trung thu để dành tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu. Đến nay đã có gần 500.000 chai nhựa được thu gom và đã được chế tạo thành những bông hoa xinh đẹp hay những chiếc đèn lồng đẹp mắt để trang trí và tặng các em nhỏ trong toàn tỉnh.

**20. Mô hình: Mô hình “Xe ôm miễn phí” trong Chương trình Tiếp sức mùa thi**

- Đơn vị triển khai: Các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh  
 - Tổng quan mô hình: Vào mỗi đợt thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo Đoàn cấp huyện thành lập ít nhất 01 đội hình thanh niên tình nguyện làm xe ôm miễn phí chốt tại các điểm thi để hỗ trợ các thí sinh, người nhà thí sinh trong quá trình tham gia thi... Mô hình “Xe ôm miễn phí” được triển khai trong chương trình Tiếp sức mùa thi hàng năm, qua đó đã hỗ trợ nhiều lượt thí sinh và người nhà thí sinh, tạo dấu ấn đẹp của thanh niên tình nguyện thành phố đối với người dân.

**21. Mô hình: Tiếng loa cảnh báo tai nạn thương tích trong dịp hè**

- Đơn vị triển khai: Đoàn cơ sở xã Hải Dương, huyện Hải Lăng  
 - Tổng quan mô hình: Hải Dương là một xã vùng trũng với nhiều ao hồ, sông ngòi, dễ giảm thiểu các tai nạn thương tích xảy ra đối với các em thiếu nhi trong dịp Hè, Đoàn cơ sở xã Hải Dương, huyện Hải Lăng đã triển khai mô hình Tiếng loa cảnh báo tai nạn thương tích trong dịp hè. Theo đó, vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày, hệ thống truyền thanh của xã Hải Dương lại vang lên tiếng loa cảnh báo, nhắc nhở các em thiếu nhi không nên chơi đùa ở những khu vực nguy hiểm và đề nghị các bậc phụ huynh cần tăng cường công tác quản lý, giám sát con em mình. Tiếng loa đã trở thành hiệu lệnh quen thuộc, góp phần nhắc nhở các em thiếu nhi trên địa bàn xã vui chơi lành mạnh, an toàn khi hè về. Đây là mô hình mới và có ý nghĩa thiết thực đối với các em thiếu nhi, nhắc nhở các em vui chơi an toàn trong dịp hè, góp phần phòng tránh các tai nạn thương tích dễ xảy ra đối với các em khi hè về.

**22. Mô hình: Mô hình “Đội thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn đường biên, cột mốc”**

- Đơn vị triển khai: Tỉnh Đoàn triển khai tại các huyện Đakrông, Hướng Hoá

- Tổng quan mô hình: Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần tích cực vào công tác giữ gìn đường biên giới Việt - Lào, BTV Tỉnh Đoàn phối hợp BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai mô hình “Đội thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn đường biên, cột mốc” tại các xã huyện Hướng Hóa và huyện Đakrông. Mỗi đội hình có 10 thành viên, trong đó có 5 thành viên là Bí thư, Phó Bí thư xã đoàn, Bí thư chi đoàn các thôn, bản, 5 thành viên còn lại là cán bộ, chiến sĩ Đoàn Biên phòng, Công an xã và Quân sự xã do đồng chí Bí thư xã Đoàn làm đội trưởng.

Hàng năm, các đội thanh niên tình nguyện đã tổ chức được các đợt tuyên truyền với hơn 1.000 lượt đoàn viên thanh niên và người dân khu vực biên giới tham gia với nhiều nội dung như: Tổ chức tuyên truyền về chủ trương,

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác giáo dục pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, các nghị định, quy chế biên giới đất liền. Đặc biệt, đội hình cũng đã làm tốt công tác phối hợp với các chi đoàn cơ sở trên địa bàn xã tuyên truyền cho người dân về quy định trong công tác sản xuất dọc đường biên giới để bà con hiểu, không vi phạm các nội quy, quy định của pháp luật.

### **23. Mô hình: Mô hình “Tiết học biên giới”**

- Đơn vị triển khai: Đoàn cơ sở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay và nhân rộng trong Đoàn Thanh niên BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Tổng quan mô hình: Chi đoàn Đồn Biên phòng CKQT La Lay đã phối hợp các chi đoàn trường học trên địa bàn tích cực triển khai mô hình “Tiết học biên giới” với các nội dung tuyên truyền về pháp luật như: Nghị định 34/NĐ-CP, của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam; phổ biến các kiến thức về ma túy, tác hại của ma túy và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; một số nội dung cơ bản trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; quy chế, hiệp định biên giới; Luật Biên giới Quốc gia; bình đẳng giới, mua bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới... Bên cạnh đó, các em học sinh và thầy cô được tham quan quy trình kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu và giới thiệu về cột mốc, quy trình tuần tra đường biên, cột mốc. Dưới sự giảng dạy trực tiếp của những “thầy giáo mang quân hàm xanh” của Đồn Biên phòng đã giúp cho những tiết học ngoại khóa trở nên bổ ích, thu hút đông đảo thầy cô và học sinh các trường học trên địa bàn tham gia. Mô hình “Tiết học biên giới” được Đoàn cơ sở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, BĐBP Quảng Trị phối hợp các Đoàn Trường của 3 xã A Bung, A Ngo, Tà Rụt triển khai từ tháng 5-2017 đã mang lại hiệu quả tích cực và đến nay đã nhân rộng tại các xã vùng biên trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong 8 mô hình sáng tạo vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng Vừ A Dính năm 2019.

## **Phần 6:**

### **10 HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

-----

#### **1. Các hoạt động giáo dục truyền thống gắn với các sự kiện lịch sử trọng đại của quê hương, đất nước**

Tự hào về mảnh đất gắn liền với những dấu ấn lịch sử của dân tộc, Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Trị đã gắn kết các hoạt động giáo dục truyền thống với các sự kiện lịch sử, triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo được nét nổi bật và có sức lan tỏa lớn trong toàn Đoàn, tiêu biểu như: Tổ chức cuộc thi “*Tự hào truyền thống quê hương, noi gương đồng chí Lê Duẩn, tuổi trẻ Quảng Trị xây khát vọng cống hiến*”; phối hợp, đăng cai tổ chức các chương trình nghệ thuật “*Khát vọng hòa bình*”, “*Tiếp bước quân hành - Khát vọng non sông*”,

“Vang mãi bản hùng ca Đường 9”... Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ” tổ chức đồng loạt trên 72 nghĩa trang liệt sỹ vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ; chương trình thường niên “Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng Mẹ”, “Bữa cơm tất niên - Ấm tình lòng Mẹ”; mô hình chăm sóc thường xuyên 100% cựu TNXP cô đơn và các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được duy trì thường xuyên, trở thành hoạt động truyền thống giàu ý nghĩa nhân văn của tuổi trẻ Quảng Trị.

**2. Xây dựng hệ thống Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động hiệu quả và tăng cường các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới**

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh và chỉ đạo thành lập, duy trì tốt hoạt động của 14 Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp huyện, 23 Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp trường. Đây là diễn đàn giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao kiến thức, năng lực lý luận, củng cố niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch trong tình hình mới đạt kết quả tích cực với 1.053 tin, bài được đăng tải trên trang fanpage chuyên đề cấp tỉnh. Bên cạnh đó, hệ thống gần 2.000 trang fanpage, facebook cùng với Cuộc vận động “*Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp*”, “*Mỗi ngày một tin tốt, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng*”, chuyên mục “*Theo dấu chân Bác*” đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền, chia sẻ đến đoàn viên, thanh niên và Nhân dân những thông tin tích cực, chính thống, kịp thời định hướng những vấn đề nhạy cảm, phản bác các hoạt động, thông tin chống phá Đảng, Nhà nước ta từ đó giúp thanh niên có lối sống lành mạnh, tư duy tích cực góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền.

**3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Đoàn - Hội - Đội và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong chuyển đổi số**

Các cấp bộ Đoàn đã xây dựng, thiết kế 7.250 sản phẩm truyền thông số có chất lượng, truyền đạt thông tin ngắn gọn, dễ nhớ, có sức lan tỏa cao như các bộ infographic, video clip, trailer... Bên cạnh đó, toàn Đoàn đã tổ chức gần 250 cuộc thi, chương trình trực tuyến, tiêu biểu như: Cuộc thi “*Thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng*”, cuộc thi “*Tự hào truyền thống quê hương, noi gương đồng chí Lê Duẩn, tuổi trẻ Quảng Trị xây khát vọng công hiến*”. Xây dựng mạng lưới “*Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị online*”, “*Kênh giới thiệu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của thanh niên Quảng Trị online - quangtrimart.vn*” để phát huy hiệu quả chương trình đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Thành lập 125 tổ công nghệ số cộng đồng xung kích trong hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng các dịch vụ và tiện ích số của chính quyền các cấp, các ứng dụng số trong phòng chống dịch COVID-19 với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên... Đồng thời, các cơ sở Đoàn - Hội - Đội đã tích cực sử

dụng các ứng dụng số trong công tác chỉ đạo, điều hành, hội nghị, tập huấn, quản lý công tác đoàn vụ.

#### **4. Các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh**

Trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động của tuổi trẻ tình nguyện vì an sinh xã hội được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các công trình, phần việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những khâu khó, việc mới tại các địa phương, đặc biệt là các địa bàn vùng khó. Các cấp bộ Đoàn đã triển khai 827 chiến dịch tình nguyện các cấp mang lại hiệu quả xã hội cao với tổng giá trị hơn 21 tỷ đồng, tổ chức 02 chiến dịch thanh niên tình nguyện quốc tế, 07 đợt trao quà cho người dân 02 tỉnh Salavan, Savannakhet (Lào). Phong trào tình nguyện của tổ chức Đoàn đã tạo được sự lan tỏa thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện trong giới trẻ.

Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai rộng khắp, thiết thực, qua đó đã xây dựng 750km công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê”, 80 con đường thanh niên xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”, 820 công trình, phần việc thanh niên cải tạo cảnh quan, xây dựng nếp sống đô thị văn minh... khẳng định rõ nét vai trò của Đoàn và tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

#### **5. Xây dựng 7.562 công trình, phần việc thanh niên các cấp với tổng trị giá hơn 40 tỷ đồng.**

Nhiệm kỳ qua, toàn Đoàn đã huy động hơn 40 tỷ đồng để xây dựng 7.562 công trình, phần việc thanh niên các cấp. Trong đó nổi bật có: Công trình con đường hạnh phúc tại thôn Trám; công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê”; công trình “Điểm quét mã QR tuyên truyền quảng bá du lịch Quảng Trị”; xây dựng 100 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, cựu TNXP, 14 “Ngôi nhà hạnh phúc” cho học sinh mồ côi dân tộc thiểu số; công trình “Trường đẹp cho em”; công trình đường hoa thanh niên tại Đảo Cồn Cỏ... Các công trình đã khơi dậy sức trẻ, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương.

#### **6. Các hoạt động tuổi trẻ ứng phó với đại dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt**

Các hoạt động tình nguyện đột xuất tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử năm 2020 và đại dịch COVID-19 được triển khai kịp thời, nhạy bén, có ý nghĩa lớn về chính trị, đảm bảo an sinh xã hội với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo. Theo đó, toàn Đoàn đã thành lập 355 đội hình thanh niên tình nguyện với 15.500 ngày công tham gia trực hỗ trợ các chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch COVID-19 và các khu cách ly tập trung, các điểm tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh; thành lập 365 đội hình tình nguyện ứng phó mưa lũ với hơn 4.000 đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động cứu trợ khắc phục hậu quả lũ lụt; trao tặng 58.200 suất quà và các nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá gần 25 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và dịch bệnh được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

**7. Hỗ trợ hơn 40 tỷ đồng vốn vay giúp thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp và trao quà, học bổng trị giá gần 10 tỷ đồng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong học tập.**

Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng vốn vay cho 625 mô hình, dự án khởi nghiệp, lập nghiệp do thanh niên làm chủ. Theo đó tổng dư nợ ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội qua kênh Đoàn thanh niên từ 188,3 tỷ đồng năm 2017 lên 401 tỷ đồng tháng 7/2022. Định hướng cho thanh niên tiếp cận 18 dự án vay vốn theo chương trình 120 kênh Trung ương Đoàn với tổng dư nợ là 1,1 tỷ đồng. 19 dự án được hỗ trợ vốn từ nguồn vốn khuyến công, ứng dụng khoa học công nghệ, Quỹ dân số Liên hiệp quốc với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng... Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, năng lực kỹ năng cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên thông qua các chương trình như: Tọa đàm trực tuyến “*Quảng Trị 2030 và cơ hội chọn nghề, khởi nghiệp của thanh niên*”, chuỗi Talkshow “*Quảng Trị 2030 - Khát vọng thanh niên*”, Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị...

Đồng thời, thông qua các Chương trình “*Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quảng Trị*”, “*Tiếp sức đến trường*”, “*Xe đạp giúp bạn đến trường*”, “*Cùng em học trực tuyến*”... các cấp bộ Đoàn đã vận động nguồn lực trao tặng học bổng cho hơn 700 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trao hơn 6.500 suất học bổng cho đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng.

**8. Xây dựng 146 sân chơi cho em và vận động hơn 04 tỷ đồng thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “*Vì đàn em thân yêu*”**

Với tinh thần tất cả “*Vì đàn em thân yêu*”, trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn đã vận động trao tặng trên 6.500 suất học bổng, gần 17.000 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 146 điểm vui chơi cho trẻ em tại 125/125 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh với tổng trị giá hơn 04 tỷ đồng cùng hơn 3.000 ngày công tình nguyện. Tổ chức 659 lớp dạy bơi miễn phí thu hút hơn 25.000 thiếu nhi tham gia, trong đó có 03 lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em khuyết tật, xây dựng hơn 2.000 biển cảnh báo phòng chống đuối nước; tổ chức 860 hoạt động tuyên truyền về phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em. Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập và tổ chức hiệu quả hoạt động của Hội đồng Trẻ em tỉnh và triển khai tốt các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

**9. Các hoạt động nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.**

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TĐTN-TCKT, ngày 16/01/2019 về “*Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đoàn*”. Công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn tiếp tục được chú trọng với 03 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được tổ chức với sự tham gia của 352 Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn; phối hợp Trường Chính trị Lê Duẩn mở 01 lớp Trung cấp Lý luận chính trị cho 50 học viên là Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn; kết nạp 53.437 đoàn viên mới; thành lập mới 47 cơ sở Đoàn trong

doanh nghiệp ngoài Nhà nước với 774 đoàn viên; giới thiệu 9.595 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp trong đó có 3.825 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đặc biệt, đã xây dựng, triển khai hiệu quả mô hình “Đảng viên tuổi 18” với 54 đồng chí đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp và có 11 đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

#### **10. Các hoạt động tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến**

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn đã chú trọng công tác tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến kịp thời, hiệu quả, ưu tiên cán bộ, đoàn viên, thanh niên ở cơ sở góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trong thanh thiếu nhi toàn tỉnh. BTV Tỉnh Đoàn đã tổ chức trao giải thưởng gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị cho 150 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác; 275 tập thể, 284 cá nhân được Trung ương Đoàn, UBND tỉnh khen thưởng; 972 tập thể, 1.220 cá nhân được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khen thưởng; Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 25 thanh thiếu nhi Quảng Trị có hành động dũng cảm cứu người. Đặc biệt, tuổi trẻ Quảng Trị đã được Trung ương Đoàn tặng bằng khen giai đoạn 2016 - 2020, được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2020 và vinh dự được đón nhận Huân Chương độc lập Hạng Nhì, khẳng định thành quả của 01 nhiệm kỳ đầy nỗ lực, sôi động, tinh thần hăng hái, dấn thân, cống hiến, xung kích, sáng tạo của các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ Quảng Trị.

### **Phần 7:**

## **VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH**

### **KẾ HOẠCH**

#### **Triển khai thực hiện công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” tại tỉnh Quảng Trị năm 2022**

-----

Ngày 01/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 322-KH/TĐTN-PT về triển khai thực hiện công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” tại tỉnh Quảng Trị năm 2022, với những nội dung cụ thể như sau:

**1. Thời gian thực hiện:** Tháng 7-8/2022

**2. Địa điểm thực hiện:** Thôn Bồ Liêu, xã Triệu Hoà, huyện Triệu Phong

**3. Nội dung thực hiện**

- Thực hiện công trình thanh niên “*Tuyến đường điện năng lượng mặt trời Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn*”

- Vận động nhân dân trồng cây, hoa tạo cảnh quan, xây dựng mô hình tự quản vệ sinh môi trường và giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư.

**4. Quy mô đầu tư**

- Thực hiện 01 tuyến đường với chiều dài 01 km, lắp đặt 35 bóng đèn năng lượng mặt trời 350W, sử dụng cần đèn, gắn trên cột sắt, khoảng cách các trụ đèn từ 30 - 40m; trụ đèn là trụ sắt (*trụ sắt đường kính 7,5cm, dày 2 ly, dài 5,5m; có chân đế, có ống cắm cờ, pano*), đế trụ có gắn râu sắt phi 10; Bê tông móng trụ mác 250; Biện công trình thanh niên, thông số: mặt nhôm Alu, đường kính 80 cm, dày 8 cm.

- Tuyến đường được trồng cây xanh và hoa; khuyến khích các hộ dân tự trồng và chăm sóc các cây xanh phù hợp với thổ nhưỡng tại địa phương.

### **5. Kinh phí**

- Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương Đoàn.

- Kinh phí quản lý, sửa chữa: Nguồn đối ứng của địa phương và vận động từ đoàn viên, thanh niên.

### **6. Tiến độ thực hiện**

- Trước ngày 30/7/2022: Khảo sát, làm việc với địa phương về việc triển khai thực hiện tuyến đường điện năng lượng mặt trời.

- Trước ngày 01/8/2022: Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tuyến đường điện năng lượng mặt trời.

- Từ ngày 10/8 đến 15/8/2022: Triển khai trồng cây xanh và hoa.

- Từ ngày 15/8 đến 25/8/2022: Triển khai thực hiện hạng mục điện năng lượng mặt trời.

- Trước ngày 30/8/2022: Hoàn thành công trình, tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình, làm các thủ tục thanh, quyết toán công trình.

**Link tải văn bản:** <http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

## **CÔNG VĂN**

### **Triển khai Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2022**

-----

Ngày 08/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 2018-CV/TĐTN-TTNTH về việc triển khai Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2022, với những nội dung cụ thể như sau:

### **I. ĐỐI TƯỢNG, CÁCH THỨC THAM GIA, THỜI GIAN TỔ CHỨC**

**1. Đối tượng tham gia:** Cá nhân hoặc nhóm không quá 05 người (*viết tắt là “Tác giả”*) là công dân có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam, không quá 35 tuổi (*tính đến năm tổ chức Chương trình*).

### **2. Cách thức tham gia**

Tác giả đăng ký dự thi và gửi bộ hồ sơ dạng file .docx hoặc .doc tại website <http://trithuctre.doanthanhvien.vn/>; đồng thời gửi về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn (*qua Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn; địa chỉ: số 17, đường Hai Bà Trưng, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; email: [bantnthqt@gmail.com](mailto:bantnthqt@gmail.com)*) gồm các tài liệu bắt buộc:



- Bản đăng ký theo mẫu của chương trình (*kèm theo Thông báo này*).
- Bản tóm tắt về công trình, sáng kiến (*không quá một trang giấy A4*).
- Bản toàn văn và các phụ lục, hình ảnh, video clip minh họa, bản vẽ kỹ thuật kèm theo (*nếu có*).

### **3. Thời gian tổ chức chương trình**

- Đăng ký dự thi và nộp hồ sơ: Từ ngày 08/8/2022 đến hết ngày 30/9/2022, thí sinh đăng ký dự thi và nộp hồ sơ tại website của Chương trình.
- Bình chọn trực tuyến: Tổ chức bình chọn hàng tháng tại website của Chương trình.
- Talkshow trực tuyến: Tổ chức 01 lần/ tháng trong thời gian đăng ký dự thi và nộp hồ sơ. Khách mời là các tác giả đã và đang tham gia dự thi, các nhà khoa học, nhà giáo dục, đại diện các bộ, ngành chức năng.
- Dự kiến Vòng sơ khảo và tổ chức Ngày hội “*Tri thức trẻ vì giáo dục*” năm 2022, trước ngày 15/10/2022.

- Vòng phát triển Dự án: Từ ngày 15/10/2022 đến ngày 31/3/2023.

- Vòng Chấm chung khảo và Lễ trao giải: Dự kiến vào tháng 4/2023.

## **II. NỘI DUNG, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, GIẢI THƯỞNG**

### **1. Nội dung và yêu cầu về công trình, sáng kiến**

Các công trình, sáng kiến tham gia chương trình thuộc 03 nhóm nội dung, cụ thể như sau:

- Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập: Phạm vi nội dung công trình, sáng kiến có thể là từng môn học, bậc học, lứa tuổi hoặc nhiều môn học, bậc học, lứa tuổi; hoặc trong phương pháp giảng dạy; hoặc phương pháp học tập, tiếp thu kiến thức hiệu quả.

- Sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu: Các công cụ mới, chưa từng có trên thị trường hoặc các sáng chế cải tiến, thể hiện tính ưu việt so với các công cụ hiện đang áp dụng trong môi trường giáo dục.

- Công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục: Các công trình nghiên cứu đưa ra các giải pháp cụ thể, có giá trị thực tiễn cao.

### **2. Tiêu chí đánh giá, xét chọn trao giải thưởng**

- Tính mới:

+ Công trình, sáng kiến (*phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu; tác phẩm khoa học*) chưa từng được công bố bởi tác giả khác.

+ Các sáng chế công cụ phải có tính mới, sáng tạo, chưa từng được tác giả khác nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế đối với sáng chế mới; giải pháp kỹ thuật trong sáng chế của tác giả phải khắc phục các hạn chế, thiếu sót của giải pháp gần giống nhất.

- Tính khả thi:

+ Công trình, sáng kiến (*phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu; tác phẩm khoa học*) phải có khả năng áp dụng được trong thực tiễn, giải quyết được vấn đề cấp thiết đang diễn ra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại địa phương hoặc cả nước hiện nay.

+ Sáng chế công cụ phải có khả năng sản xuất công nghiệp, hỗ trợ đắc lực cho việc dạy học và thực hành, thí nghiệm của giáo viên, học sinh.

- Không vi phạm pháp luật của Việt Nam. Không có tranh chấp về bản quyền với các cá nhân, tổ chức khác.

### **3. Cơ cấu giải thưởng**

#### **3.1. Các giải thưởng chính**

- Các công trình, sáng kiến lọt vào vòng phát triển dự án: Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ kinh phí, đội ngũ tư vấn để phát triển dự án ứng dụng vào thực tế. Hình thức hỗ trợ chi tiết dựa trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Giám khảo.

- Các công trình, sáng kiến lọt vào chung kết toàn quốc:

+ Số lượng: Tối đa 10 công trình, sáng kiến.

+ Phần thưởng: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giấy Chứng nhận của chương trình; Tiền thưởng: 10.000.000đ/01 công trình, sáng kiến.

- Các công trình, sáng kiến tiêu biểu nhất hằng năm:

+ Số lượng: Tối đa 05 công trình, sáng kiến (*số lượng cụ thể trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Giám khảo*).

+ Phần thưởng: Kỷ niệm chương “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giấy Chứng nhận của chương trình; Tiền thưởng: 100.000.000đ/01 công trình, sáng kiến.

#### **3.2. Các giải thưởng phụ**

- Dành cho tác giả:

+ Mỗi tháng, 01 công trình, sáng kiến được bình chọn nhiều nhất được tham gia vòng sơ loại và trao tiền thưởng trị giá 2.000.000đ.

+ Kết thúc thời gian nhận hồ sơ, 01 công trình, sáng kiến được bình chọn nhiều nhất được cấp Giấy Chứng nhận của chương trình và trao tiền thưởng trị giá 10.000.000đ.

+ Ban Tổ chức dành 05 phần thưởng gồm giấy chứng nhận của chương trình và tiền thưởng trị giá 2.000.000đ cho 05 công trình hoặc sáng kiến tiêu biểu nhất của tác giả là học sinh, sinh viên.

+ Ban Tổ chức dành 05 phần thưởng gồm giấy chứng nhận của chương trình và tiền thưởng trị giá 2.000.000đ cho 05 công trình hoặc sáng kiến tiêu biểu nhất của tác giả chưa từng công tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

- Dành cho tập thể: Tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc có nhiều hồ sơ hợp lệ gửi tham gia chương trình nhất: 5.000.000đ.

### **III. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI**

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai các nội dung và cụ thể như sau:

**1.** Tập trung tuyên truyền, triển khai sâu rộng về mục đích và ý nghĩa của chương trình trên các phương tiện truyền thông, website, mạng xã hội của cơ quan, đơn vị.

**2.** Phát hiện, vận động các cá nhân, tập thể có công trình, sáng kiến để giới thiệu xét trao giải thưởng; mỗi huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc giới thiệu ít nhất 02 công trình, sáng kiến.

**3.** Giới thiệu cho đoàn viên, thanh niên về các công trình, sáng kiến tham gia chương trình (*trên website: <https://www.trithuctre.doanthanhnien.vn>*) và

thông tin cho đoàn viên, thanh niên tham gia bình chọn các công trình, sáng kiến tiêu biểu.

**4.** Tổ chức các hoạt động tuyên dương các công trình, sáng kiến tiêu biểu; vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ nhân rộng, phát huy các công trình, sáng kiến có ứng dụng thực tiễn tại đơn vị; giúp đỡ các trí thức trẻ tiếp tục phát huy tại địa phương, đơn vị. Các đơn vị gửi báo cáo kết quả triển khai Chương trình “*Tri thức trẻ vì giáo dục*” năm 2022 về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn (*qua Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn; địa chỉ: số 17, đường Hai Bà Trưng, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị*) trước ngày **03/10/2022**; đồng thời gửi file mềm qua email: [bantnthqt@gmail.com](mailto:bantnthqt@gmail.com).

**Link tải văn bản:** <http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

## CÔNG VĂN

### Tham gia trưng bày sản phẩm thanh niên khởi nghiệp tại Đại hội Đoàn cấp tỉnh

-----

Ngày 15/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 2027-CV/TĐTN-PTTN về việc Tham gia trưng bày sản phẩm thanh niên khởi nghiệp tại Đại hội Đoàn cấp tỉnh, với những nội dung cụ thể như sau:

#### **1. Thời gian, địa điểm**

- Thời gian:

+ Trưng bày sản phẩm: Trong 02 ngày, bắt đầu từ 07h30 - 17h30, ngày 15/9 đến ngày 16/9/2022.

+ Lễ khai mạc: Vào lúc 16h00, ngày 15/9/2022.

- Địa điểm: Tại Nhà khách Tỉnh ủy (*Km 3, quốc lộ 9, phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị*).

#### **2. Yêu cầu**

- Tuyên truyền, triển khai đến các tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên về việc tham gia giới thiệu, quảng bá mô hình, sản phẩm thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Tìm kiếm, rà soát và đăng ký **ít nhất 05 gian hàng** khởi nghiệp của thanh niên tham gia trưng bày (*thông tin cung cấp theo phụ lục đính kèm*).

- Mô hình, sản phẩm thanh niên khởi nghiệp tham gia trưng bày đảm bảo có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không thuộc danh mục cấm theo quy định pháp luật; ưu tiên các sản phẩm đã tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các sản phẩm mang đặc trưng vùng miền, ứng dụng kết quả khoa học công nghệ trong sản xuất, nuôi trồng,...

**\* Lưu ý:**

- Các đơn vị chủ động cung cấp slogan khởi nghiệp của đơn vị; bố trí cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia trang trí, giá kệ trưng bày và quản lý gian hàng trong suốt quá trình tham gia trưng bày sản phẩm.

**Link tải văn bản:**<http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

## CÔNG VĂN

### Đăng ký hỗ trợ mô hình khuyến công

-----

Ngày 23/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 2037-CV/TĐTN-PTTN về việc đăng ký hỗ trợ mô hình khuyến công, với những nội dung cụ thể như sau:

**1. Nội dung:** Đăng ký hỗ trợ kinh phí mô hình khuyến công đợt 2 năm 2022 và khuyến công năm 2023.

#### **2. Tiêu chí, yêu cầu**

- Các đơn vị khảo sát nhu cầu đăng ký hỗ trợ mô hình khuyến công đảm bảo các tiêu chí theo Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND, ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh, Chương trình Khuyến công giai đoạn 2021 - 2025 và Hướng dẫn số 529/HD-SCT, ngày 14/4/2021 của Sở Công thương.

- Số lượng: Ít nhất 01 mô hình/đơn vị.

#### **3. Thời gian đăng ký**

- Hỗ trợ mô hình khuyến công đợt 2 năm 2022: Chậm nhất ngày 28/8/2022.

- Hỗ trợ mô hình khuyến công năm 2023: Chậm nhất ngày 25/9/2022.

**Link tải văn bản:**<http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

## CÔNG VĂN

### Tổ chức Tết Trung thu năm 2022 cho thiếu nhi

-----

Ngày 22/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 2032 - CV/TĐTN-TTNTTH về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2022 cho thiếu nhi, với những nội dung cụ thể như sau:

**1.** Thực hiện tốt công tác tuyên truyền việc triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội tại địa phương, đơn vị.

**2.** Bám sát các nội dung trong Công văn số 3945/UBND-KGVX, ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022 (*Có Văn bản kèm theo*). Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể ở địa

phương tổ chức vận động nguồn lực tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi thiết thực và ý nghĩa.

**3.** Tập trung vào các hoạt động vui chơi, văn hóa, thể thao lành mạnh, bổ ích và an toàn để giúp các em có cơ hội được phát triển toàn diện. Rà soát, tổng hợp thông tin các trường hợp thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các thiếu nhi có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn để có phương án tổ chức thăm, tặng quà và trao học bổng.

**4.** Tuyên truyền, khuyến khích thiếu nhi chơi các đồ chơi truyền thống, đồ chơi tự làm, đồ chơi rõ nguồn gốc xuất xứ; tuyên truyền cho phụ huynh học sinh không mua đồ chơi mang tính bạo lực, không phù hợp với lứa tuổi hoặc chứa chất độc hại nguy hiểm cho trẻ em.

**5.** Thời gian tổ chức triển khai: Từ ngày 03/9/2022 đến hết ngày 10/9/2022.

**6.** Báo cáo kết quả tổ chức Tết Trung thu năm 2022 lồng ghép vào báo cáo kết quả tổ chức Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 9 năm 2022.

**Link tải văn bản:** <http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

## CÔNG VĂN

### **Giới thiệu cá nhân xét chọn danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện, Sinh viên 5 tốt, Tập thể sinh viên 5 tốt cấp tỉnh, năm học 2021 - 2022**

-----

Ngày 02/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 2010 - CV/TĐTN-TTNTH về việc giới thiệu cá nhân xét chọn danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện, Sinh viên 5 tốt, Tập thể sinh viên 5 tốt cấp tỉnh, năm học 2021 - 2022, với những nội dung cụ thể như sau:

#### **1. Đối tượng**

- Danh hiệu “*Học sinh 3 rèn luyện*”: Là các học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo hệ trung cấp.

- Danh hiệu “*Sinh viên 5 tốt*”: Là sinh viên hệ Cao đẳng đang học tại các Trường Cao đẳng trên địa bàn.

- Danh hiệu “*Tập thể sinh viên 5 tốt*”: Áp dụng đối với Liên Chi hội, Chi hội.

**2. Tiêu chuẩn:** Theo Hướng dẫn số 53-HD/TĐTN-TTNTH, ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc triển khai phong trào “*Sinh viên 5 tốt*”, giai đoạn 2021 - 2022 và Hướng dẫn số 55-HD/TĐTN-TTNTH, ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc triển khai phong trào “*Học sinh 3 rèn luyện*”, giai đoạn 2021 - 2022

#### **3. Số lượng:**

- Đối với danh hiệu “*Sinh viên 5 tốt*”, “*Tập thể sinh viên 5 tốt*”: Giới thiệu 01 tập thể và 02 cá nhân.

- Đối với danh hiệu “*Học sinh 3 rèn luyện*”: Giới thiệu ít nhất 05 cá nhân.

\* **Lưu ý:** Tất cả các thành tích xét trao danh hiệu “*Học sinh 3 rèn luyện*”, “*Sinh viên 5 tốt*”, “*Tập thể sinh viên 5 tốt*” cấp tỉnh được tính trong khoảng thời gian của năm học xét trao danh hiệu tính từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 30/6/2022.

#### **4. Hồ sơ xét chọn**

##### **4.1. Hồ sơ đề nghị xét trao danh hiệu “*Học sinh 3 rèn luyện*” cấp tỉnh, năm học 2021 - 2022**

- Công văn đề nghị, biên bản họp xét của Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh;

- Báo cáo thành tích cá nhân (*theo mẫu báo cáo thành tích gửi kèm*) có xác nhận của Đoàn trường hoặc lãnh đạo trường (*nơi chưa có tổ chức Đoàn*);

- Bản sao Bằng khen (*hoặc Quyết định, Giấy Chứng nhận*) đạt danh hiệu “*Học sinh 3 rèn luyện*” cấp huyện;

- Bản sao kết quả rèn luyện, kết quả học tập của năm học 2021 - 2022 có xác nhận của nhà trường;

- Bản sao Giấy khen của Đoàn trường, Bằng khen hoặc Giấy khen đạt các giải thưởng về học tập, tay nghề, thể lực, các giải thưởng văn hóa, văn nghệ khác... (*Nếu trong báo cáo thành tích đã nêu*).

##### **4.2. Hồ sơ đề nghị xét trao danh hiệu “*Sinh viên 5 tốt*”, “*Tập thể sinh viên 5 tốt*” cấp tỉnh, năm học 2021 - 2022**

+ Bảng tổng hợp trích ngang thành tích các cá nhân (*Theo mẫu 1 gửi kèm*), tập thể (*theo mẫu 2 gửi kèm*), có xác nhận của Đoàn Thanh niên trường (*đối với các trường chưa có tổ chức Hội Sinh viên*), có xác nhận của cấp ủy cùng cấp (*hoặc Ban Giám hiệu nhà trường*).

+ Minh chứng các thành tích cá nhân (*theo yêu cầu tại mẫu 3*), tập thể (*theo yêu cầu tại mẫu 4*).

+ Văn bản đề nghị của Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có xác nhận của cấp ủy cùng cấp (*hoặc Ban Giám hiệu nhà trường*).

**Link tải văn bản:** <http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

## **CÔNG VĂN**

### **Giới thiệu cá nhân xét chọn danh hiệu Học sinh 3 tốt, cấp tỉnh năm học 2021 - 2022**

-----

Ngày 02/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 2009 - CV/TĐTN-TTNTH về việc giới thiệu cá nhân xét chọn danh hiệu Học sinh 3 tốt, cấp tỉnh năm học 2021 - 2022, với những nội dung cụ thể như sau:

**1. Đối tượng:** Học sinh khối trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX.

**2. Tiêu chuẩn:** Theo Hướng dẫn số 54-HD/TĐTN-TTNTH, ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc triển khai phong trào “*Học*

*sinh 3 tốt*” trong Đoàn Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, giai đoạn 2021 - 2022.

**3. Số lượng:** Mỗi đơn vị giới thiệu không quá 05 cá nhân.

\* **Lưu ý:** Tất cả các thành tích xét trao danh hiệu “*Học sinh 3 tốt*” cấp tỉnh được tính trong khoảng thời gian của năm học xét trao danh hiệu tính từ tháng 9/2021 đến hết tháng 6/2022.

**4. Hồ sơ xét chọn**

Hồ sơ đề nghị xét trao danh hiệu “*Học sinh 3 tốt*” cấp tỉnh, năm học 2021 - 2022

- Công văn đề nghị, biên bản họp xét của Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn;

- Báo cáo thành tích cá nhân (*theo mẫu báo cáo thành tích gửi kèm*) có xác nhận của Đoàn trường;

- Bản sao Bằng khen (*hoặc Quyết định, Giấy Chứng nhận*) đạt danh hiệu “*Học sinh 3 tốt*” cấp huyện;

- Bản sao kết quả rèn luyện, kết quả học tập của năm học 2021 - 2022 có xác nhận của nhà trường;

- Bản sao Giấy khen của Đoàn trường, Bằng khen hoặc Giấy khen đạt các giải thưởng về học tập, tay nghề, thể lực, các giải thưởng văn hóa, văn nghệ khác... (*Nếu trong báo cáo thành tích đã nêu*).

**Link tải văn bản:** <http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

**CÔNG VĂN**

**Giới thiệu cá nhân xét chọn danh hiệu  
Học sinh 3 rèn luyện cấp tỉnh, năm học 2021 - 2022**

-----

Ngày 02/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 2009 - CV/TĐTN-TTNTH về việc giới thiệu cá nhân xét chọn danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện cấp tỉnh, năm học 2021 - 2022, với những nội dung cụ thể như sau:

**1. Đối tượng:** Học sinh của chương trình đào tạo trung cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

**2. Tiêu chuẩn:** Theo Hướng dẫn số 55-HD/TĐTN-TTNTH, ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc triển khai phong trào “*Học sinh 3 rèn luyện*”, giai đoạn 2021 - 2022.

**3. Số lượng:** Thành Đoàn Đông Hà giới thiệu ít nhất 02 cá nhân.

\* **Lưu ý:** Tất cả các thành tích xét trao danh hiệu “*Học sinh 3 rèn luyện*” cấp tỉnh được tính trong khoảng thời gian của năm học xét trao danh hiệu tính từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 30/6/2022.

**4. Hồ sơ xét chọn**

Hồ sơ đề nghị xét trao danh hiệu “*Học sinh 3 rèn luyện*” cấp tỉnh, năm học 2021 - 2022



- Công văn đề nghị, biên bản họp xét của Ban Thường vụ thành Đoàn Đông Hà;
- Báo cáo thành tích cá nhân (*theo mẫu báo cáo thành tích gửi kèm*) có xác nhận của Đoàn trường hoặc lãnh đạo trường (*nơi chưa có tổ chức Đoàn*);
- Bản sao Bằng khen (*hoặc Quyết định, Giấy Chứng nhận*) đạt danh hiệu “*Học sinh 3 rèn luyện*” cấp huyện;
- Bản sao kết quả rèn luyện, kết quả học tập của năm học 2021 - 2022 có xác nhận của nhà trường;
- Bản sao Giấy khen của Đoàn trường, Bằng khen hoặc Giấy khen đạt các giải thưởng về học tập, tay nghề, thể lực, các giải thưởng văn hóa, văn nghệ khác... (*Nếu trong báo cáo thành tích đã nêu*).

**Link tải văn bản:**<http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

## **Phần 8:**

### **THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT**

#### **Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 7/2022**

-----

#### **1. Thu phí điện tử không dừng trên tất cả các tuyến cao tốc từ 1/8**

Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 19/7/2022 về đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng.

Để đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với phương tiện xe ô tô, nhằm phát huy tối đa hiệu quả hệ thống thu phí ETC theo đúng yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 62/2022/QH15 ngày 16/6/2022, góp phần giảm ùn tắc giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí một dừng (sử dụng tiền mặt), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đề nghị người đứng đầu các cơ quan và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở trung ương và địa phương tiếp tục chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (kể cả đối với các đơn vị trực thuộc) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 22/02/2022.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không sử dụng hình thức thu phí một dừng (dùng tiền mặt) kể từ ngày 1/8/2022.

Theo đó, từ 1/8, Bộ Giao thông vận tải và các địa phương sẽ phải triển khai thu phí hoàn toàn tự động (ETC) đối với tất cả tuyến cao tốc. Nếu tài xế không dán thẻ tham gia dịch vụ ETC mà đi vào cao tốc sẽ bị xử phạt theo quy định. Cụ thể, các trường hợp không dán thẻ ETC mà cố tình đi vào cao tốc,

người điều khiển ô tô sẽ bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

## **2. Rút tiết kiệm trước thời hạn vẫn hưởng lãi**

Ngày 16/6/2022, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 04/2022/TT-NHNN quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, được quy định như sau:

Trường hợp rút toàn bộ tiền gửi: áp dụng mức lãi suất tối đa bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn.

Trường hợp rút một phần tiền gửi: Đối với phần tiền gửi rút trước hạn, áp dụng mức lãi suất bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn; đối với phần tiền gửi còn lại, áp dụng mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi khách hàng rút trước hạn một phần.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2022 và thay thế Thông tư số 04/2011/TT-NHNN ngày 10/3/2011.

## **3. Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở**

Đây là nội dung tại Thông tư số 01/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo sau đây được hỗ trợ xây nhà mới 40 triệu đồng/hộ; sửa chữa nhà 20 triệu đồng/hộ:

Hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025) trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, đang cư trú trên địa bàn huyện nghèo và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (sau đây viết tắt là Chương trình) có hiệu lực thi hành tối thiểu 3 năm.

Đối tượng thụ hưởng hỗ trợ nhà ở không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.

## **4. Đốt rơm rạ cạnh khu dân cư, sân bay sẽ bị phạt đến 3 triệu đồng**

Ngày 07/7/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ 25/8/2022 và thay thế Nghị định 155/2016/NĐ-CP, Nghị định 55/2021/NĐ-CP.

Trong đó quy định cụ thể mức xử phạt đối với vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi đốt ngoài trời phụ phẩm từ cây trồng (rơm, rạ...) cạnh khu vực dân cư, sân bay, các tuyến giao thông chính.

Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký, kiểm kê, báo cáo và quản lý thông tin về hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y theo quy định; sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y sai quy định và gây ô nhiễm môi trường.

Hành vi không thực hiện việc đánh giá và kiểm soát hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y theo quy định bị phạt tiền từ 30-50 triệu đồng.

Phạt tiền từ 50-70 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất đã hết hạn sử dụng hoặc ngoài danh mục cho phép và gây ô nhiễm môi trường.

Hành vi nhập khẩu hóa chất, vật liệu chứa hóa chất nguy hại không đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường bị phạt tiền từ 50-100 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định mức phạt đối với hành vi gây ô nhiễm đất, nước, không khí; gây ô nhiễm môi trường kéo dài. Cụ thể, phạt tiền từ 40-50 triệu đồng đối với hành vi rò rỉ, thải hóa chất độc vào môi trường đất, nước trái quy định về bảo vệ môi trường.../.

(*Nguồn*: <https://dangcongsan.vn/thoi-su/mot-so-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-6-611226.html>)

## **Phần 9:**

### **ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10/2022**

-----

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Khuyến khích các cơ sở Đoàn đăng tải các ý tưởng, sáng kiến sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia đề xuất lên website và facebook của đơn vị về những góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; sáng kiến phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị.

- Tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện và kết nạp "*Lớp đoàn viên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII*".

- Tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Thanh niên (sửa đổi), Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

- Cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin về tình hình dịch COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và Nhân dân; tăng cường tuyên truyền qua các hình thức trực quan sinh động; qua mạng xã hội (Fanpage, Facebook, Zalo,...) do tổ chức Đoàn - Hội - Đội quản lý; thông qua các bản tin, tài liệu sinh hoạt chi Đoàn...

- Tích cực tuyên truyền một số văn bản Luật, Nghị định, chính sách mới trên các lĩnh vực đời sống xã hội; giáo dục, vận động đoàn viên, thanh niên

sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Tiếp tục thông tin các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác Đoàn - Hội - Đội đến với đoàn viên, thanh niên.

- Tiếp tục nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng, các thông tin dư luận xã hội, nhất là các thông tin dư luận xã hội trên các trang mạng xã hội, thường xuyên báo cáo với lãnh đạo để xử lý kịp thời.

- Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức hoạt động hưởng ứng các Ngày lễ kỷ niệm: Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10); Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10); Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10); Ngày sinh Anh hùng Lý Tự Trọng (20/10); Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10)...

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả, các mô hình sáng tạo, mô hình kinh tế giỏi, gương khởi nghiệp, lập nghiệp; các gương thanh thiếu nhi, gương cán bộ Đoàn, Hội, Đội xuất sắc trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh và duy trì đều đặn chuyên mục *“Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”*, *“Theo dấu chân Bác”* trên Website hoặc Fanpage của đơn vị.

**BAN XÂY DỰNG ĐOÀN  
TỈNH ĐOÀN QUẢNG TRỊ**